

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางกรวย  
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  
 ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๗  
 สำหรับหน่วยงานในราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางกรวย	
<p>ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลบางกรวย                      วัน/เดือน/ปี : วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗                      หัวข้อ : MOIT ๘ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา                      ทางด้านจริยธรรม และการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย                      รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)                      ๑. มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและ                      พัฒนาการทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ                      หน่วยงาน                      ๒. โครงการอบรม                      ๓. รายชื่อผู้เข้าอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย                      รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย                      ๔. บันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา                      ทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน                      ๕. รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย                      รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย                      ๖. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรม ณ สถานที่จัดการอบรม (On-site) หรือรูปแบบการอบรม                      ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) แล้วแต่กรณี                      ๗. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน                      ๘. <a href="https://www.bangkruihospital.go.th/ita">https://www.bangkruihospital.go.th/ita</a> - ๒๕๖๗/                      หมายเหตุ : .....</p>	
<p style="text-align: center;">ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                      ฌัฐณิชา บัวเผือก                      (นางสาวฌัฐณิชา บัวเผือก)                      ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ                      วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗</p>	<p style="text-align: center;">ผู้อนุมัติรับรอง                      กวิตม์ ชื่อมั่น                      (นายกวิตม์ ชื่อมั่น)                      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย                      วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่                      วรรณวิไล พันธมิตร                      (นางสาววรรณวิไล พันธมิตร)                      ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ                      วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗</p>	